

# พันธกิจเชิงวิชาการในภาวะโลกที่กำลัง เปลี่ยนแปลง

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูชน

ท่ามกลางผู้นำคริสตจักร ผู้นำองค์กร-สถาบันซึ่งเป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มาร่วมประชุมวิสาหมัญประจำปี จำนวนกว่า 200 คน ศจ.ดร.นันทชัย มีชูชน กล่าวถึงพันธกิจเชิงวิชาการในภาวะโลกปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นว่าขณะนี้โลกอยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน จึงต้องคิดว่า จะทำพันธกิจอย่างไรในยุคนี้ เหนืออื่นใดต้องคำนึงว่า คนไทยในยุคนี้ไม่เหมือนคนไทยในอดีต ความเข้มข้นของคริสต์ศาสนาในพ้ออาจไม่เข้มข้นหรือเจือจางไปแล้วในลูก ดังนั้นจะต้องค้นหาให้พบว่า จะนำพระกิตติคุณให้แพร่ไปทุกชุมชนได้อย่างไร

ก่อนอื่นในฐานะผู้ประกาศพระกิตติคุณสู่ชุมชนจึงต้องคิดว่าพันธกิจที่ทำอยู่นี้ใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นผู้ลงทุน และใครเป็นผู้รับผิดชอบ แทนการคิดว่าพันธกิจนี้เป็นของเรา หรือเป็นของคณะใดคณะหนึ่ง แล้วรอคอยเงินที่จะส่งมาสนับสนุน แต่การทำพันธกิจในยุคนี้ต้องปรับใหม่ ต้องกล้า ต้องไปด้วยตัวของตัวเอง ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง และรู้ว่าพระบิดาเป็นเจ้าของพันธกิจพระองค์ลงทุน และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ

## I พันธกิจ (Missions)

คำว่า “พันธกิจ” (Missions) มาจากภาษาละติน Missio แปลว่า to sent ใ้ไป, ส่งไป พระบิดาส่งพระเยซูมา (ยอห์น 17:18) เหตุที่เราไป เพราะมีการใ้ใ้ไป (ยอห์น 20:21) เรามิใ้ไปโดยไม่มีใ้ใ้

ดังนั้น เมื่อรู้ว่าพระเยซูคริสต์ใ้เราไป จึงควรทำพันธกิจโดยไม่ต้องกลัว ไม่ต้องรู้สึกขาดแคลน ต้องกล้าก้าวข้ามไปก่อนหนึ่งก้าว จึงจะใ้เห็นพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งต้องมีความรับผิดชอบด้วย มิใ้พูดว่าพันธกิจของพระองค์ พระองค์ก็ทำเอง “ในบางครั้ง เราอาจใ้ใ้ใ้ใ้ใ้ แต่พันธกิจของพระเจ้าสำเร็จเสมอ ทุกคืน ทุกเช้าจะต้องกราบลง”

พระเยซู ตรัสว่า “เราถูกใ้มาอย่างไร เราจะใ้ใ้ใ้ใ้ใ้ใ้” ดังนั้นการทำพันธกิจของพระองค์ เราจะต้องเลียนแบบ (Copy) การดำเนินชีวิตตามพระเยซู เมื่อพระองค์ใ้เราไป พระองค์ทรงจัดเตรียมใ้เราด้วย รวมทั้งเตรียมจิตใจของคนฟังด้วย

## II ขอบข่ายของพันธกิจ

สิ่งที่พระเยซูคริสต์สั่ง และอัครสาวกได้บันทึกไว้ เป็นกรอบให้รู้ได้ถึงขอบข่ายของพันธกิจ

มัทธิว 28:19-20 “จงสั่งสอนคนทุกชาติ”

มาระโก 16:15 “ออกไปประกาศทั่วโลก”

ลูกา 24:46-47 “ทั่วทุกประชาชาติ”

ยอห์น 20, 21 “พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด...เราใช้ท่านไปในโลกฉันนั้น”

กิจการ 1:8 “ท่านเป็นพยานฝ่ายเรา ...จนสุดปลายแผ่นดิน โลก”

## III ความสำคัญของพันธกิจ

พันธกิจนี้มีความสำคัญและเป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติ

มัทธิว 28:19-20 “จงออกไป”

มาระโก 16:15 “จงออกไป...ประกาศข่าวประเสริฐ”

ลูกา 24:46-47 “จะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติ”

ยอห์น 10:16 “และอื่น ..เราต้องพามาด้วย”

นอกจากนี้ เราต้องมองผ่านประวัติศาสตร์พันธกิจโลก เมื่อโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 นับตั้งแต่มาร์ติน ลูเธอร์ แยกตัวออกจากศาสนจักร คำสอนโปรเตสแตนต์แพร่ออกไป มีคริสตจักรเกิดขึ้นมากมายตามมาด้วยปัญหาภายในคริสตจักร แต่จุดยืนต้องชัดเจนนั่นคือคริสตจักรเกิดขึ้นเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ “ปัญหาภายในต้องแก้ และพันธกิจก็ต้องทำด้วย ต้องรู้ว่าคริสตจักรมิได้ถูกเรียกมาให้สอนเอพิสโกปัล แต่สอนเขาเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์ได้ และเราไม่ได้ถูกเรียกมาให้ทำงานแข่งกับบอปเตกิสต์ พันธกิจในการประกาศจะต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่ แม้จะมีเปียนโนใหญ่ มีลวงถาวรวางเรียง มีชั้นรวีมากมาย แต่การประกาศพระกิตติคุณต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่ ถ้าคริสตจักรตัดเส้นเลือดนี้ คริสตจักรนั้นก็ตายไปเอง ถ้าสมาชิกไม่สนใจเรื่องแบบนี้ ก็เป็นหน้าที่ของศิษยาภิบาลจะต้องตระหนัก ..วิธีสอนลูกที่ดีที่สุดคือทำให้ลูกดู”

## IV บริบทของพันธกิจ (Context of Missions)

เราต้องใส่ใจว่า เราเข้าใจคนไทยอย่างไร ในพระคัมภีร์ “ดิน” เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นแหละ พระเจ้าจึงเตรียมเปโตรเพื่อคนยิว และเตรียมเปาโลเพื่อคนต่างชาติ ในพระธรรมกิจการ บทที่ 15 มีปัญหาเกิดขึ้นในเวลานั้นและได้มีการเรียกประชุม คำตอบจากคำตัดสินเป็นบริบท (Text) ของพันธกิจ คือไม่ต้องผ่านยิว เมื่อเชื่อก็เป็นคริสต์ได้เลย (1 โครินธ์ 9:19) “ถ้าจะทำงานในบริบทของไทย และให้พระกิตติ

คุณแพร่ไป ต้องนั่งลงคิดว่าจะต้องทำอะไร โดยมองที่พระเยซู ทรง “สละ” ความเป็นพระเจ้าและมายังโลกนี้ ต้องรู้ว่าพระกิตติคุณเกิดมาเพื่อวิ่งผ่านบริบท”

## V พันธกิจกับการกระจายตัวของโลกาภิวัตน์ (Missions and Modernity)

คำว่า “โลกาภิวัตน์” (Modernity) เกิดขึ้นเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา ในยุคเฟื่องฟูทางปัญญา นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักประดิษฐ์คิดค้น เกิดขึ้นมากมาย ในช่วงเวลาเหล่านั้น มีวรรณกรรมอมตะเกิดขึ้น หลอดไฟฟ้าถูกคิดค้นมีการต่อเรือขนาดใหญ่ ค้นพบเข็มทิศ มีขงขันรีมีโอกาสเดินทางไปกับเรือ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก

สิ่งเหล่านี้ เป็นกระแสที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจการประกาศ “พระเยซู ทรงมองดูผู้ที่เบียดเสียดกันแล้วน้ำตาไหล แต่คนทุกวันนี้มองดูผู้คนมากมายแล้วอาจไม่ใช้น้ำตาไหล ดังนั้นสิ่งเราทำอยู่จึงต้องสวนกระแส”

## VI พันธกิจกับโลกไร้พรมแดน (Missions)

โลกทุกวันนี้อาศัยเทคโนโลยี จึงเห็นว่าคนเกิดในแผ่นดินโลกมากขึ้น แต่คนเกิดน้อยลงในแผ่นดินสวรรค์ คริสตจักรจึงควรจะเป็นสถานที่เดียวที่สามารถรองรับปัญหาที่สังคมแก้ไม่ได้ “เด็กที่มีเลือดชั่ว สังคมจะไม่ยอมรับ เราจึงได้ยินคำพูดที่ว่า อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมียขมาอม แต่พระกัมภีร์บอกให้เรายื่นมือออกไป ให้เรารับเขาไว้ เราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่สังคมมีสีหน้าเมื่อยล้า ผู้คนเหล่านั้นมักท้อใจง่าย แต่ศิษยาภิบาลควรมีสายตาที่เต็มด้วยความหวัง ..แม้เป็นนคนที่อยู่ในกรง”

## VII พันธกิจกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (Missions)

ในสังคมของเรามี “เสี้ยน” มากมาย เมื่อทำพันธกิจของพระเจ้า ควรตั้งคำถามและหาให้พบว่า ถ้าพระเยซูอยู่ในโลกเวลานี้ ในปัญหาต่าง ๆ ที่ทรงรับทราบพระองค์จะคิด จะพูดอย่างไร “เราจะพบจากพระกิตติคุณว่า ทรงทำอะไรไม่เหมือนที่คนอื่น ๆ ทำ เช่น เขาห้ามรักษาโรควันสะบาโต ห้ามรับประทานอาหารกับคนบาป ไม่คบกับคนเกียบาบิ แต่พระเยซูไม่ได้เบือนหนีจากคนเหล่านี้”

## VIII พันธกิจกับประชากรในเมืองใหญ่ (Missions)

“พระเยซูชอบไปในที่ ๆ มีคนอยู่ แล้วเราชอบไปในที่ ๆ มีคนอยู่หรือไม่ ไม่มีใครหยุดคุยกับคนโรคเรื้อนคนตาบอด พระเยซูทำสิ่งเหล่านี้สวนกระแส และสิ่งที่พระองค์ตรัส เป็นข้อเสนอที่ฟิตกับบริบท (Fit for shape) หญิงคนนั้นมาที่บ่อเพราะต้องการน้ำ พระองค์ตรัส “เราเป็นน้ำแห่งชีวิต” ขณะที่เดินอยู่ในชนบทกับสาวกทรงตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่นแท้” แล้วคุณและผมเป็นแบบอย่าง (Sample) ที่

พระคริสต์นำออกมาอวดต่อโลก คำถามของเราก็คือ เราเป็น Sample ของพระองค์ เราจะแสดงอะไรต่อสังคมไทย

### **IX พันธกิจกับการปลุกคริสตจักรในบริบทหมู่บ้าน (Missions)**

“เรายังต้องนั่งลงคิดว่า เราจะเป็นคริสตจักรแบบไหน ....เป็นคริสตจักรยากจน คริสตจักรทนทุกข์ คริสตจักรที่ไม่เปิดต้อนรับคนภายนอก แต่คริสตจักรต้องเป็นแบบอย่างของสังคมใหม่ ที่ต่างจากสังคมทั่วไปเราจะเป็นคริสตจักรที่กระจุกตัวอยู่ในอำเภอเดียว หรือเป็นนาเดียวที่มีคนนับร้อยลงไปเกี่ยว จึงต้องคิดร่วมกันว่าเราจะบริหารงานอย่างไร จึงจะตรงตามมหาบัญชา”

### **X พันธกิจกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Missions)**

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้การทำพันธกิจเปลี่ยนรูปโฉม จำเป็นต้องรู้ว่าพันธกิจที่เราทำนั้น ตรงตามเป้าหมายของพระเยซูผู้ไ้เรามาหรือไม่ “เราอาจประกาศด้วยการผลิตสื่อ แต่สื่อก็ไม่สามารถทำหน้าที่เลี้ยงดูผู้คนเหมือนคริสตจักรได้ และเราต้องมี Spirit Planter ต้องยินดีตายไม่สงสารตัวเอง ต้อง “สละ” ต้องไม่ขึ้นกับเงิน ไม่ย่อหน้าและต้องสร้างสปิริตนี้ให้เกิดในลูกหลานด้วย

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน 2004, หน้า 25-27.